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ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช     นายกสภาวิชาชีพบัญช ี  
  
 
 กอนอ่ืนตองขอพูดถึงเรื่องที่ทานปลัดไดกลาวถึงเรื่องระบบบัญชี เร่ืองมาตรฐานบญัชี วาเรา
ยังใชระบบ Historical Course คือ ตนทุนเดิมอยู อันนี้ไมใชแลวเพราะวา ระบบตนทุนเดิมเปนระบบ
บัญชีตามมาตรฐานบัญชีของอเมริกาซึ่ง FAF เปนผูกําหนด แตสําหรบัเรา สภาวิชาชีพบัญชี สําหรับ
ประเทศไทย ตั้งแตเปนสมาคมมาไดกาํหนดเปนนโยบายของรัฐบาลทุกชุดเลย คือ ใหกาํหนด
มาตรฐานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสากล ISRS,IAS ซ่ึงขอเรียนวามาตรฐานการบัญชีสากลนั้นเขา
มีหลักการบัญชีซ่ึง based on fair value ซ่ึงเปนมูลคายุติธรรม ซ่ึงการใชเกณฑ Fair value ตามหลักการ
บัญชีของมาตรฐานการบัญชีสากลนั้นไมไดคํานึงถึงภาวะเงนิเฟอเทานั้น มันรวมหมดแลว เพราะวา
รวมทั้ง เงินเฟอ, Holding Gained Loss(กําไรขาดทุนจากการถือครอง) เพราะฉะนัน้จะเหน็วา
มาตรฐานการบัญชีสากลที่ใช fair value นั้นมีความซบัซอน และเมื่อเราตองกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสากล ซ่ึงสภาวิชาชีพบญัชีไดกําหนดมาตรฐานการบัญชีครบถวนตาม
มาตรฐานการบัญชีสากลแลวนั้น และกเ็ปนก็เปนคําส่ังหรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย สํานักงาน 
กลต. วาป 2550 อยางนอยใน SET CITY ตองใชมาตรฐานการบัญชีสากล ISRS ซ่ึงของเรานั้นรองรับ
ไดหมดแลว แตวาบริษัทใน SET CITY จะรองรับไดหรือไมกย็ังเปนปญหา แตอยางไรก็ตามสภา
วิชาชีพบัญชีกเ็ขาใจถึงปญหานี้ เพราะฉะนัน้หากผูประกอบการใดมีปญหาใดก็อนุโลมใหเวลาอีก 2 ป 
และจัดใหมกีารอบรมตางๆในสวนที่เกี่ยวของนี้   
 อนึ่ง สําหรับเรื่องขอที่เปนจุดออนของระบบ Historical Course  ที่อเมริกาใชนั้น เขาไดมีการ
ปรับแกใหเขากับมาตรฐานการบัญชีสากลแลว โดยไดปรับให 2 คายนัน้เขาหากนัเรียบรอยแลว  
 ในเรื่องขอเสนอที่นําเสนอ ก็คือ ขอเสนอตามหัวขอการสัมมนานี ้ ซ่ึงคือ “การปฏิรูปภาษี
ทางเลือกใหมของประเทศ” ซ่ึงก็มีการพูดถึงเรื่องความซับซอนเขาใจยาก ดิฉันขอพดูถึงในเรื่องความ
ซับซอน ไมทราบวาทานที่อยูในทีน่ี้ รูหรือไมวาบัดนี้มี พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ 2547 ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อ 3 
ปนี้ ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 โดยพรบ.วิชาชีพบญัชี เปนนองใหมในสภาวิชาชีพ
อิสระ ซ่ึงพรบ.นี้ไดกําหนดนยิามความหมายไววา วิชาชีพบญัชีมี 6 ดาน ดานที่ 1 คอื ดานการกรอก
บัญชี ดานที่ 2 คือ บัญชีภาษอีากร ดานที่ 3 คือ การทําบัญชี ดานที่ 4 คือ ระบบบัญชี ดานที่ 5 คือ การ
บัญชีบริหาร ดานที่ 6 คือ การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ซ่ึง 6 ดานนี้จะเหน็วาครอบคลุมวิชาชีพ
บัญชีทั้งหมด เพราะฉะนัน้ในดานที่เกี่ยวกบัภาษีอากร ถาเกี่ยวกับบัญชแีลวมันจะอยูภายใต พรบ.ฉบับ
นี้ เพราะฉะนัน้ก็ขอเสนอใหยกเลิกมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงบัญญัติวา  
 “เพื่อประโยชนแหงการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จะกระทาํไดกแ็ตโดยบคุคลที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
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     บุคคลที่จะขอใบอนุญาตจากอธิบดีตามวรรคกอน ตองเปนผูมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
      บุคคลใดไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว ถาฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนด อธิบดีอาจ
พิจารณาสั่งถอนใบอนุญาตเสียก็ได  
       บทบัญญัติแหงมาตรานีจ้ะใชบังคับในเขตจังหวดัใด ใหอธิบดีประกาศโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 
       การประกาศใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”   
  
 การมีบทบัญญัตินี้ทําใหอธิบดีมีอํานาจออกกฎระเบยีบตางๆ ออกประกาศ ออกคําส่ัง โดย
ความเหน็ชอบของรัฐมนตรี ในสวนทีเ่กีย่วกับการบัญชี จนเปนใหเกิดความยุงยาก ความซับซอนแก
นักบัญชี หรือ ผูประกอบธุรกิจทางการบัญชี  
 อนึ่ง ที่บอกใหยกเลิกนี้ คือ ดิฉันไมไดขอใหยกเลิกมาตรานี้เสียทีเดยีว แตใหโอนมาตรา 3 
สัตต ที่เกี่ยวกบัการบัญชีทั้งหลายใหมาอยูที่ พรบ.วิชาชีพบัญชีเสีย ทั้งนี้ก็เพราะวา พรบ.สภาวิชาชีพ
บัญชี มาตรา 7 กําหนดอํานาจหนาทีว่าใหสภาวิชาชีพเปนผูกําหนดมาตฐาน กําหนดหลักสูตร ออก
ใบรับรองตางๆ ที่เกี่ยวกับวชิาชีพบัญชี เพราะฉะนัน้ก็เปนสิ่งที่เปนอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพบญัชี
แลว เพื่อจะไดแยกอํานาจของสภาวิชาชพีบัญชีใหเปนผูกําหนดมาตรฐาน ใหเปนผูจัดทําหลักสูตร 
อบรม ออกใบรับรอง รวมทั้งดานภาษีอากรใหมาอยูทีน่ี่  
 อนึ่ง จริงๆแลว คณะกรรมการกําหนดดานภาษีอากรนั้น    เจาหนาที่ระดับสูงของกรม 
สรรพากรหลายทานกเ็ปนกรรมการชุดนั้น เพราะฉะนัน้สภาก็จะเปนผูกําหนดคณุภาพมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบวชิาชีพบัญชีและดานภาษีอากร และแยกใหกรมสรรพากรไปทําซ่ึงให
กรมสรรพากรเปนผูมีอํานาจกํากับดแูล และ จัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานและ
คุณภาพที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนด นอกจากนี้ให ตลาดหลักทรัพย สํานักงาน กลต. เปนผูกํากับดูแล
บริษัทจดทะเบียนใหปฏิบัตใิหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด เพราะ 
ฉะนั้นกรมสรรพากรเมื่อมี พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 อํานาจตามมาตรา 3 สัตตขอใหโอนมาอยูที่ 
พรบ.นี้ เพื่อจะไดจัดระเบียบใหไมซับซอน 
 นอกจากนี้ เมือ่กลางป 2550 กรมสรรพากรโดยมาตรา 3 สัตต ใชอํานาจอธิบดีออกคําส่ัง
ภายใน ท293/50 โดยใหเขาอบรมตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2553 ทุกบริษัทนิติบุคคลทั่วประเทศในการ
ยื่นงบเพื่อนําสงกรมสรรพากร เพื่อเสียภาษี ในการคํานวณภาษีใหมี CPTA เซ็นรับรอง  CPTA มาจาก

ไหน ก็มาจากมาตรา 3 สัตต ซ่ึงมีการอธิบายเพิ่มเติมวาคอืบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด คือ 
เขาอบรม บัญชี 1 วิชา และวิชาภาษี  ดิฉนัเห็นวาในทุกสถาบันการศึกษาในระดับบัญชีบัณฑิต 5 วิชา
พื้นฐานนั้นเขาตองผานมาหมดแลว เพราะฉะนั้น CPA หรือผูสอบบัญชีรับใบอนุญาตก็ตองผานพวก

นี้มาหมดแลว ดิฉันไดทราบวาคําส่ังนี้ยังไมมีผลบังคับ แตไดจัดการอบรมไปแลวไมต่ํากวา 5 รุน 
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2,000 กวาคนแลวก็บริษัท หางราน ตางๆ แปลกใจกนัมากที่นับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2553 ตองมี 

CPTA เซ็น ในคําส่ังนั้นมีขอที่แปลก คือ ไปกําหนดวาบริษัท หางราน ที่ CPTA เซ็นรับรองใหแลวจะ

ไดรับสิทธิพิเศษไมไปตรวจภาษีอากรเปนเวลา 2 ป ไดรับคืนภาษภีายใน 90 วัน อันนี้ขอเรียนวาเรา
เดือดรอน ในฐานะที่เปนนายกสภาวิชาชีพบัญชีแทนผูประกอบการตางๆทั่วประเทศมากจากคําส่ังนี้ 
แมแตในนัน้ผูสอบบัญชีก็ยังตองเขาไปนั่งสอบอีก เพราะฉะนัน้ในปจจุบันก็เลยมีการทําเรื่องรองเรียน
ไปสูผูบริหารประเทศ เพราะวาในมาตรา 7 มีขอนึงที่ใหเปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพบญัชี 
นําเสนอขอเสนอแนะตอรัฐบาล และ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อหาทางแกปญหาของ ท293/2550 นี้
ตอไป   
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พ.ต.อ.ทวี สอดสอง      อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
 
 
 ตามที่ทานศาสตราจารย ดร.เกษรีฯ ไดกลาวในเบื้องตนนั้น ผมเห็นวาเปนเรื่องที่เราตองเปน
สวนหนึ่งที่สงเสริมใหระบบการจัดเก็บภาษีในประเทศไทย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เกดิพรอมกับสภาวิชาชีพบัญช ี เมื่อป 2547 และกฎหมายมีผลใช
บังคับเมื่อกรกฎาคม 2547 เจตนาของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ คือ เปนกฎหมายที่
ตองการใหผูเชี่ยวชาญมาทําการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาบางประเภท และกําหนดวิธีการสืบสวน
สอบสวนขึ้นโดยเฉพาะ ปญหาอยางหนึ่งกค็ือ นําเรื่องการกระทําความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของกรม
จัดเก็บคือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพาสามิต  มาใหกับกรมสอบสวนเปนผูทาํการ
สืบสวนสอบสวน อยากเรยีนวาแลวกรมสอบสวนมีความเชี่ยวชาญอยางไรกับกรมจัดเก็บ  ผมเองก็
เคยมีความเหน็สวนตวัวาทาํไมกรมจัดเกบ็ไมไปสืบสวนสอบสวนดวยตนเอง เพราะวาเรื่องหลายเรื่อง
ที่กรมจัดเก็บสงมาใหกรมสอบสวนดําเนินการ ผมมองวาตองทําการสอบสวนซ้ําใชเวลาดําเนนิการ
นับปผลลัพธไมตางจากกรมจัดเก็บดําเนนิการสืบสวนสอบสวนเองและอาจจะตองมคีาใชจายใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 อยางไรก็ตาม ในสวนของกรมสอบสวนในเรื่องคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชน เร่ืองภาษี
อากรนี้ก็พยายามที่จะใหเปนไปตามเจตนารมณ ซ่ึงก็มีคณะทํางานที่เชี่ยวชาญทางดานบัญช ี
ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษี ผูเชี่ยวชาญติดตามรองรอยทางการเงิน และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายทํางาน
รวมกัน   
 ในเรื่องกระบวนการแกกฎหมายนีไ้มสามารถคาดการณไดวาจะแกไขเสร็จในรัฐบาลใด แต
ส่ิงที่เปนปญหาใหญ ก็คือวากระบวนการบังคับใชกฎหมายนัน้เราถึงหรือยังเรามีความกลาหาญหรือ
ยัง  เพราะองคประกอบในการคนหาความจริงนัน้ไมไดดูแคที่องคประกอบของกฎหมาย โดยหาก
เปรียบเทียบกบั FBI เขาจะมีนักกฎหมายแค 10-20% นอกนั้นเปนนกับัญชี นักคอมพิวเตอร นักการ
เงิน นักภาษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ หรืออยางกรณีที่ผมไปทําคดีฆาผูวาฯ องคประกอบฆาคน
ตาย ทุกคนรูหมด แตใครที่เปนคนฆาผูวาฯในปนั้นไมมใีครรู  อันนี้เปนเรื่องการคนหาความจริง และ
ในเรื่องการคนหาความจริงในเรื่องภาษีอากรเปนเรื่องสําคัญ  สุดทายกฎหมายภาษอีากรนี้ ตองเปน
กฎหมายหลักในการจดัการผูมีอิทธิพลหรือกลุมมาเฟย 

ผมมีแนวความคิดเกี่ยวกับกรมสรรพากร เชนเดยีวกับศาสตราจารย ดร.เกษรีฯแตเปนเรื่อง
การรองทุกขกลาวโทษดําเนนิคดี คืออยากใหผอนคลายประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ไมผูกขาด
เฉพาะเจาหนาที่ประเมินเปนผูขอใหดําเนนิคดีเทานั้น ตวัอยางเชน บาง case เราจะพบวากอนเขาตลาด
หลักทรัพยมีสินคาคงเหลือประมาณ 100-200 ลาน แต ณ วันเขาตลาด กลับมีสินคาเปน 1,000-2,000 
ลาน กรมสรรพากรเคยเปนเจาหนี้อยูดีๆ กลับกลายเปนลูกหนี้เร่ืองภาษี ก็อาจเปนเพราะมกีารใช
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ใบกํากับภาษปีลอม หรือใชใบกํากับภาษทีี่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย คดีลักษณะดังกลาว ผูพบ
การกระทําความผิดคือผูสืบสวนสอบสวนแตไมมีอํานาจดําเนินคดีตองใหกรมสรรพากรทําการ
ประเมินตามกระบวนการของกรมสรรพากรกอน ถาเห็นวาผูกระทําผิดไมยอมชําระภาษีแลวจึงทาํ
เร่ืองใหดําเนินคดีซ่ึงจะใชเวลานานมาก ซ่ึงผมอยากใหมีการปรับปรุงประกาศคณะปฎิวัติฉบับนี้ใหผู
พบการกระทําความผิดรองทุกขกลาวโทษไดเลย ผมเขาใจวาอาจมีประเด็นเรื่องความไววางใจตํารวจ
หรือผูสืบสวนสอบสวนจะไปกลั่นแกลงผูประกอบการ แตอยางไรกต็ามในเรื่องคดีพิเศษ ที่มหีลาย
ทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีปลัดกระทรวงการคลังเห็นดวยมีการผานการวิเคราะหมาหลายขั้นตอนแต
กรมสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถดําเนินการใดไดตองรอใหกรมสรรพากรมารอง อยากฝากให
กรมสรรพากรทบทวนประกาศคณะปฎวิัตฉิบับที่ 8 หรือจะทําอยางไรใหขั้นตอนการรองดําเนนิคดี
ทําคูขนานกันไป โดยไมตองรอประเมินภาษีเสร็จกอนไดหรือไม  
 ในเรื่อง Transfer Pricing ในบางครั้งผมก็ไมรูวาจะผดิหรือถูก เชน มีการนําเขาบุหร่ีจาก
ตางประเทศ บุหร่ีชนิดนี้ รานคาปลอดภาษี (duty free) ราคานําเขา  27 บาท แตบริษัทคาบหุร่ี
ตางประเทศนาํเขา (duty pay ) ในราคา 7 บาท ก็สงสัยวาของยี่หอเดียวกันทําไมราคาตางกันในการ
นําเขามายังประเทศไทย ในเบื้องตนเขาตรวจสอบใหขอมูลวาของที่นําเขา duty free คุณภาพดี ของที ่
duty pay คุณภาพไมดี เร่ืองนี้ผมก็ไดเอายาสูบของทั้ง 2 แหงสงพิสูจนทั้ง lab ของกรมสรรพสามิต 
และ  lab ทั่วไป ปรากฏวา เปนของชนิดเดียวกัน มาจากแหลงกําเนิดเดียวกัน ในเรือ่งนี้เปนองคกร
ธุรกิจขามชาติวางแผนภาษีโดยอาศัยความไมชัดเจนของกฎหมายและแนวทางปฎิบัตขิองเจาหนาทีรั่ฐ 
เปนเรื่องที่ยากตอการสืบสวนสอบสวน ถามีการปรับปรุงกฎหมายใหชัดเจนจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
และทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีไดมหาศาล  
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อาจารยทรงเดช ประดิษฐสมานนท   (มีตอชวงบาย)       

  
 
 ผมเห็นดวยกบัแนวความคดิของ ทานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหลายอยาง แตส่ิงตางๆที่
ไดยนิมา ผมก็เห็นใจคนทีป่ดทองหลังพระ ทั้งนี้เพราะบางครั้งกรมสรรพากรก็มีความตั้งใจจริง ใน
การพยายามเกบ็ภาษีเพื่อนําเงินเขารัฐ  เพียงแตวาในบางประเด็นนั้นเราเพียงอยากจะรองขอ เชนใน
เร่ืองมาตรการสงเสริมตลาดทุน แตอยางไรก็ตามผมเห็นวา ไมควรจะไปเริ่มวาการจดัเก็บภาษีอากรไม
ดีอยางไร แตควรเริ่มตนในประเดน็ที่วา การภาษีอากรไดมีการเอือ้อํานวยใหมกีารพัฒนาตลาดทุน 
หลังจากนัน้มปีระเด็นที่ตองการอยางไรกค็อยกลาวตอไป เชน การควบบริษัท ฐานะหรือภาระทาง
ภาษีควรเปนอยางไร และมีประเด็นขอสังเกตอยางไร เชน การควบรวมกิจการเปนเรื่องที่ดตีอ
เศรษฐกิจ เปนตน 
 อนึ่ง ผมเห็นใจพรรคประชาธิปตยมากที่เขามารับตําแหนงในชวงนี้ เพราะส่ิงที่เกิดขึ้นตางๆ
กับเศรษฐกิจโลกในยุคปจจบุันนี้มันรายแรงมาก ในเรื่องนี้หลายๆทานอาจจะบอกวาส่ิงที่เกิดนั้นมนัก็
เปนไปตามหลักทุนนิยม หลักเสรีนิยม แตอยางไรกต็ามผมเห็นวาปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป
มากแลวโดยมแีนวคดิใหมบอกวา การที่มีทุนนิยม การที่มีเสรีนิยม สหรัฐบอกวาไมดีแลว ยิ่งไปกวา
นั้นตอนนีย้ังมกีารวิจารณวา Capitalism เปนสิ่งที่ไมถูกตองแลว เพราะวาเขาไมเคยไดยินคํากลาวของ
สมเด็จพระเจาอยูหวั เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทุกเนื้อหาของโลกที่อยูใน Wall Street ผมเคยคุยกับคน
พวกนี้เมื่อในอดีต เขาหาวาผมไมเปนประชาธิปไตย  
 ส่ิงที่เราพูด ตอนแรกผมกลวัวาจะเปนเสียงนก แตเมื่อผมไดฟงทานอธิบดีดีเอสไอ ผมตื้นตัน
ใจมาก เพราะเหตุวาทานตองการขจัดคนทีโ่กงชาติบานเมืองออกไป คือ ผลสุดทายคนที่ทําไมดีสวน
ใหญไปตกบันไดที่คดีภาษีอากร  
 เร่ือง Anti Avoidance Tax นี้ปจจุบันบานเรายังไมมี เรามีขอนึงในมาตรา 37 แตก็เขียนไมถูก 
คือ ไปใชคําวาหลีกเลี่ยงในสวนใหมีโทษติดคุก แตคําวาหลีกเลี่ยงนัน้ ถูกตองตามกฎหมาย คือ อยูใน
กรอบของกฎหมาย ในกรณตีามมาตรา 37 นั้นตองถือวาหนีภาษี  
 ในเรื่อง Anti Avoidance Tax นี้ ถาเราเทียบดูกับกฎหมายของตางชาติ เขาจะบอกวาเปนเรื่อง
ที่ตองมีในตวับทของประมวลรัษฎากร ที่พูดมาวันนี้ผมอยากจะขอใหมีบทบัญญัติเร่ือง Anti 
Avoidance Tax เชน อันสัญญาตางๆ อันขอตกลงตางๆ ถือวาเปนโมฆะตออธิบดีกรมสรรพากร หาก
วาเปนการแกไข โดยมีวตัถุประสงคเพื่อแกไขภาระภาษีของตนเอง หรือทําใหบุคคลนั้นไดรับการ
ยกเวนจากภาระทางภาษีและไมตองยื่นแบบ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาระของตนในการปลดภาระทาง
ภาษี หรือสุดทายเพื่อการใดการหนึ่ง  
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อาจารยเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ    
 
 
 ผมขอเรียนวา จากที่อานมา จากที่ฟงมา จากที่เสนอมา ผมมีคําถามเดียวตอผูที่อยู ณ ที่นี้วา มี
ใครบางที่อานประมวลรัษฎากรรูเร่ือง ผมสอนภาษีอากรมา 20 กวาป ผมก็รูสึกวามันยังมีประเด็น
ปญหาอยูมาก เพราะฉะนั้นแลว ผมก็เหน็วาประมวลรัษฎากรมันนาจะยกเรื่องขึ้นใหม แตส่ิงที่มันขาด
ไป ก็คือ เร่ืองตัวบุคคลโดยเราลืมในสวนนี้ไป เรามวัแตคิดจะไปปรับปรุงประมวลรัษฎากร ซ่ึงเปน
นามธรรม ตัวรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดนิ เราไปดูเร่ือง
วิธีการเปนขาราชการในสวนการเปนผูจดัเก็บภาษี ยังขาดบทบัญญัติเร่ืองเกี่ยวกับคณุธรรม 

 ดังนั้นแลว ผมคิดวาเมื่อจะปรับปรุงแลว ควรปรับปรุงทั้งหมดอยาไปปรับปรุงแบบปะผ ุ
โดยเฉพาะยิ่งมีการออกกฏกระทรวง ออกคําส่ัง ป. มา เพราะหลายเรือ่งเจาหนาทีก่รมสรรพากรไมรูวา
จะแปลความอยางไร ก็เลยเขยีนเปน ruling ให คือ ผมอยากจะเรียนวาทีม่ันเปนปญหาก็เพราะวา เรา มี
กฎหมายแบบนี้ พอนึกจะเขยีนก็เขยีน พอนึกจะแกก็แก หรือแพคดกี็แก เปนตน 
 ในเรื่องนี้ผมขออางแนวคดิของทาน ศาสตราจารยจิตติ ตงิศภัทิย ซ่ึงกลาววา   “แมกฎหมายจะ
ไมบริสุทธิ์  แตถาคนบังคับใชกฎหมายบรสุิทธิ์ ก็จะทําใหสังคมอยูได แตแมกฎหมายบริสุทธิ์ แตถา
คนที่บังคับใชกฎหมายไมบริสุทธิ์ สังคมก็จะดอย” ในปจจุบันนีเ้รามีนักกฎหมายทีแ่ปลความ ทั้งใน
ภาคเอกชนและในภาครัฐ แปลความ โดยแปลความหลายอยาง แปลใหผูมีอํานาจไดประโยชน ก็ม ี

 ความจริง ณ วนันี้ เร่ืองการบริหารงาน ตั้งแตเร่ืองการรางกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การ
แปลความและการใชดุลพินจิ ไมมีเรื่องหลักของการเปนผูมีคุณธรรม มันจึงเปนเรื่องไปตามกระแส 
ทานลองสังเกตเรื่อง ruling ในแตละเรื่อง บางทีเปนการแตง ruling ใหมีขอเทจ็จริงลงไปเพื่อใหเขา
กับคําตอบที่ออกมาเหมือนกบัเรื่องที่เขาแตงอยู  เรื่องนี้ผมเห็นวา การเปนนักกฏหมายนั้นตองมอง
ขอเท็จจริงเปนแคในสวนการวิเคราะห และเมื่อวิเคราะหแลวเปนอยางไรก็หยดุอยูแคนั้น การที่ไปเติม
ขอเท็จจริงลงไปในขอกฎหมายนั้น หาใชนกักฎหมายไม 
 หลักของการเขียนประมวลรัษฎากรนั้น ผมอยากจะเรียนวา ทําใหเปนหลักโดยอยาไปอิงกับ
ตัวอยางตางๆ และตองมีประมวลจริยธรรมตางหาก ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่ผมเปนกรรมาธิการ 
ก็มีในเรื่องนี ้ เพราะฉะนัน้ก็เปนเรื่องที่ควรสรางบรรทัดฐานในสวนนี้ การแปลความก็ควรจะใหมี
พื้นฐานอยูตรงสวนนี้  
 ในเรื่อง Thin Capitalization ผมขอเรียนวา สําหรับประเทศไทย มีใครทราบหรือไมวา
ประเทศไทยเปน 1 ในประเทศที่เปน Tax Haven คือ เปนประเทศที่ปลอดภาษไีมใชแคประเทศที่
ปลดภาระทางภาษี เราปลอดภาษี เชน ภาษมีรดก, Capital Gains, Thin Capitalization, BOI  

เปนตน 
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 นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีกฎหมาย BOI เรามี ประเทศเราเปนอนุสัญญาภาษีซอน
แบบของสหรัฐ สหรัฐเปนแบบ OECD   เราแพเขา เราเสียอํานาจอธปิไตยโดยเรากลายเปนเมืองขึน้
ทางดานภาษีอากรของสหรัฐ เพราะสหรัฐใชหลักเก็บภาษีรวมหมด เราเจรจามาหลายป แตก็ทําอะไร
ไมได 
 ผมอยากจะสรุปวา เร่ืองที่เราพูดกันนี้เปนเรือ่งไกล เปนเรื่องการแกกฎหมายไกล จะแกที่ตรง
เหตุจริงๆ ก็คอื เร่ืองความรูประสบการณของผูบริหารการจัดเก็บภาษี พรอมกับการสรางคุณธรรม
ของผูจัดเก็บภาษี  เรื่องเหลานี้ผมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ และผมเหน็ดวยกับวิทยากรหลายทานที่พูด
เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการบังคับใชในเรื่องหลักความเปนธรรม  
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